

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Ngày 12/02/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (bệnh nCoV) tại phường Mỹ Bình và Khách sạn Hacom Galaxy (TP. Phan Rang – Tháp Chàm). Cùng đi có lãnh đạo: Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Đoàn đã đến làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCov của phường Mỹ Bình, thành phố PRTC; làm việc với đại diện khách sạn và kiểm tra công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại Khách sạn Hacom Galaxy. Theo báo cáo của phường Mỹ Bình, tính đến thời điểm cùng ngày, trên địa bàn phường chưa phát hiện trường hợp nghi nhiễm hoặc dương tính với dịch bệnh nCoV nhưng địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, phường đã thành lập Ban chỉ đạo cấp phường, khu phố, tổ dân phố và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thiết lập đường dây nóng Trạm y tế phường; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên phát thanh, truyền thanh về tình hình, diễn biến dịch bệnh ít nhất 2 lần/ngày; treo pano, áp phích, băng rôn, phát hàng trăm tờ rơi về công tác phòng chống dịch đến từng hộ dân. Tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn về công tác phòng, chống dịch; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại những nơi tập trung đông người như chợ, khách sạn, khu vực công cộng trên địa bàn; chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc theo dõi, giám sát, cách ly khách Trung Quốc có thời gian nhập cảnh vào Việt Nam chưa đủ 14 ngày... Kiểm tra thực tế tại Khách sạn Hacom Galaxy, cơ sở đã và đang triển khai tốt các nội dung phòng chống dịch bệnh nCoV như vệ sinh khử khuẩn toàn cơ sở khách sạn, mua sắm khẩu trang, dung dịch vệ sinh, cung cấp khẩu trang cho du khách, thực hiện tuyên truyền về dịch bệnh cho du khách, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc theo dõi, giám sát, cách ly các du khách lưu trú thuộc diện phải cách ly theo dõi theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và kết quả chủ động phòng, chống dịch nCoV của các đơn vị nêu trên.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị và kết quả triển khai phòng chống dịch bệnh nCoV; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:

1. Trước diễn biến rất nhanh và phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trên thế giới và tại Việt Nam, các ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ngành y tế đã chủ động triển khai công tác phòng chống rất quyết liệt, đến nay tình hình Ninh Thuận vẫn cơ bản kiểm soát tốt tình hình. Dự báo tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất phức tạp, do vậy các ngành, địa phương phải tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia với phương châm 4 tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

2. Đối với các đơn vị được Đoàn đến kiểm tra nói riêng và các địa phương, các cơ sở lưu trú, khu du lịch khác trên địa bàn tỉnh nói chung đề nghị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó lưu ý những nhiệm vụ sau:

a) Đối với các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn:

- Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, với tinh thần “*chống dịch như chống giặc*”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu, không được lơ là, chủ quan, phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, khoanh vùng, phát hiện, cách ly và điều trị bệnh với mục tiêu chính là chủ động ở mức sẵn sàng cao nhất để ngăn chặn và phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân phòng chống dịch bệnh nCoV bằng nhiều hình thức và phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng như: sử dụng hệ thống phát thanh cơ sở của xã, phường, lồng ghép trong quá trình tổ chức các hoạt động phong trào, hoạt động chuyên môn của các sở, ban, ngành, đoàn thể, phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích,... Nội dung tuyên truyền bao gồm: các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh; về nguồn lây truyền, cách nhận biết và biện pháp phòng chống dịch nCoV; về hậu quả và tác hại đối với xã hội và mỗi người nếu để dịch bệnh xảy ra và lan rộng; về trách nhiệm của các ngành, các cấp và mọi người dân trong phòng chống dịch bệnh. Các thông tin chuyên tải đến người dân về tình hình dịch bệnh phải chính xác, kịp thời, không gây tâm lý hoang mang cho Nhân dân.

- Chủ động, linh hoạt trong quá trình vận hành cơ chế phòng chống dịch bệnh theo các phương án đã lập ra, lưu ý phải xác lập phương án để ứng phó được với diễn biến tình hình dịch bệnh xấu nhất có thể xảy ra để không bị lúng túng trong quá trình thực hiện; đảm bảo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động phối hợp, tích cực, triệt để, đúng quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân: thực hiện tổng vệ sinh, tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao tầng; thực hiện vệ sinh rửa tay bằng xà phòng, nước diệt khuẩn, đeo khẩu trang phù hợp tại

nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình khách du lịch, người từ vùng dịch trở về và các trường hợp nghi nhiễm nCoV thuộc diện phải giám sát, cách ly trong từng gia đình, khu phố, cộng đồng... để thực hiện việc cách ly theo quy định; chủ động phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh trên nguyên tắc lấy phòng bệnh là chính.

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV các cấp tăng cường công tác chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ về tình hình dịch bệnh cho ngành y tế và các cơ quan liên quan theo quy định.

b) Đối với các khu du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh:

- Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế; tổ chức vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực lưu trú khách; bố trí sẵn nhiều dung dịch tẩy rửa, vệ sinh, khẩu trang tại các khu tiếp đón để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên.

- Khai báo đầy đủ, đúng quy định các thông tin về khách du lịch đến từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch; cập nhật và lưu trữ thông tin du khách đầy đủ phục vụ việc truy xuất, khoanh vùng và cách ly khi cần thiết. Việc tiếp nhận khách đến từ vùng có dịch phải tuân thủ công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành, địa phương liên quan tổ chức quán triệt và hướng dẫn các cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP;
- Các điểm kiểm tra: UBND phường Mỹ Bình; KS Hacom Galaxy;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Hoàng Thị Mai Nhung